



ประกาศคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ตามประกาศคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ประกาศให้นางสาวภัทรณัฐ วุฒิวิทย์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกทุนประเภทศึกษา (ระดับปริญญาโท) สาขาวิชา Marketing และ นายชัยธวัช ปัญญาเลิศทรัพย์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกทุนประเภทศึกษา (ระดับปริญญาโท) สาขาวิชา Logistics and Supply Chain Management โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งรายชื่อพร้อมทั้งต้นฉบับเอกสารหลักฐานการสมัครของนายชัยธวัช ปัญญาเลิศทรัพย์ และนางสาวภัทรณัฐ วุฒิวิทย์ ให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ครั้งที่ ๗ คือ นายชัยธวัช ปัญญาเลิศทรัพย์ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ หน่วยทุนที่ ๘๑ ทุนประเภทศึกษา/ปริญญาโท ณ สมาพันธรัฐสวิส สาขาวิชา Logistics and Supply Chain Management และนางสาวภัทรณัฐ วุฒิวิทย์ ข้าราชการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ หน่วยทุนที่ ๘๕ ทุนประเภทศึกษา/ปริญญาโท ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาขาวิชา Marketing ดังนั้น คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงประกาศให้ นายชัยธวัช ปัญญาเลิศทรัพย์ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนในหน่วยทุนที่ ๘๑ และนางสาวภัทรณัฐ วุฒิวิทย์ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนในหน่วยทุนที่ ๘๕ โดยขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวันชัย วราวิทย์)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาลฯ